



TUẦN BÁO PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 252

ngày 30 tháng 4, 2000

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Thanh Diệu

*Thanh diệu triền miên vẫn thực hành
Buồn vui lẫn lộn vẫn quân bình
Vượt qua đời đạo tùy duyên thức
Thiên hạ trầm ngâm tại nơi mình*

Lương Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 27-02-00 đến 03-03-00

Copyright © 2000 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Sự nối liền giao cảm có hữu ích gì không?
- 2) Người tu thiền quý trọng những gì?
- 3) Xé lẻ tình người có lợi ích gì không?
- 4) Khai triển tâm thức là phải khai triển làm sao?
- 5) Du hành tiếp tục có dứt hay không ?
- 6) Cơ Trời ấm áp có hữu ích gì không ?

7) Sự liên hệ của Trời đất, hóa hóa sanh sanh có bị gián đoạn không ?

<p>1) Perth, 27-02-2000 3:04 AM <i>Hỏi: Sự nối liền giao cảm có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa tin tức lành mạnh rất hữu ích cho quần sanh, điều lành sẽ được phát triển</p> <p>Kệ: <i>Tình Trời sưởi ấm khắp nơi nơi Nhấn nhủ thương yêu xây dựng tiến Chung hội tình người nay quyết chí Thực hành chơn pháp hướng về Trời</i></p>	<p>2) Perth, 28-02-2000 5: 12 AM <i>Hỏi: Người tu thiền quý trọng những gì?</i></p> <p>Đáp: Thừa người tu quý trọng chơn ngôn của Tiên Phật Thánh</p> <p>Kệ: <i>Chơn ngôn xuất hiện tự tham tông Nguyên lý tràn đầy từ ngoài trong Thanh thần chơn hồn trong thanh tịnh Tình thương đạo đức tự tham tông</i></p>
<p>3) Perth, 29-02-2000 3: 45 AM <i>Hỏi: Xé lẻ tình người có lợi ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa xé lẻ tình người mưu đồ kết thành phe nhóm để đả phá đối phương là đại tội</p> <p>Kệ: <i>Càng ngày càng thu hẹp tâm linh Tạo khổ cho nhau rất bức mình Điều luyện không thành tự phá tâm Mưu mô nặng trước tạo sai lầm</i></p>	<p>4) Perth, 01-03-2000 8: 18 AM <i>Hỏi: Khai triển tâm thức là phải khai triển làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa khai triển tâm thức là phải thiền nhiều tự nhiên khôi phục nguyên lý vô sanh</p> <p>Kệ: <i>Hướng tâm thanh nhẹ tự qui hành Qui hồi ổn định lý vô sanh Học hỏi vô cùng trong thức giác Lui về thực chất tự chơn hành</i></p>
<p>5) Perth 2-3-2000 6:12AM <i>Hỏi: Du hành tiếp tục có dứt hay không ?</i></p> <p>Đáp: Thừa tu hành khỏe mạnh không cần dứt</p> <p>Kệ: <i>Phi hành 5 tiếng đến thăm Cairns Dù nắng dù mưa cũng đến nhanh Chung sống tái hồi duyên tốt đẹp Không mưa không nắng lại êm thanh</i></p>	<p>6) Cairns 3-3-2000 4:46AM <i>Hỏi: Cơ Trời ấm áp có hữu ích gì không ?</i></p> <p>Đáp: Thừa cơ Trời ấm áp rất thích hợp với người sanh ở xứ nóng</p> <p>Kệ: <i>Hợp tác chung vui sống không lời Thanh tịnh tham thiền tự hướng Trời Đường đi rộng mở từ tâm thức</i></p> <p><i>Khai triển chơn hồn đạo thành thơ</i></p>

7) Cairns 4-3-2000 3:13AM

Hỏi: Sự liên hệ của Trời đất, hóa hóa sanh sanh có bị gián đoạn không ?

Đáp: Thừa sự hóa hóa sanh sanh không bao giờ gián đoạn giữa Trời và đất

Kệ:

Liên tục chơn hành không gián đoạn

Sáng chiếu ban ơn cảm thấy an

Duyên lành tận độ không giờ dứt

Qui nguyên giếng mối vẫn vui bàn

THƯ TỪ LAI VĨNG

B T, ngày 22/9/1999

Thầy kính yêu,

Con xin cảm ơn Thầy đã làm cho con bài thơ được chị L T gửi về.

Sau đây con có việc kính mong được Thầy chỉ dạy

Hiện nay con sống chung với chị và em con, nhưng tánh tình chị và em con trái hẳn với con là còn nặng nề vật chất quá, nên cuộc sống hằng ngày thường xảy ra bất hòa luôn, tuy không nói ra bằng lời nhưng bằng ý. Do đó cuộc sống không được thoải mái ... Con tự nghĩ chết cũng chẳng đem được gì theo đâu ? Mà vật chất trói buộc mình. Chị em trong nhà không hiểu, bạn bè dễ thông cảm nhau hơn.

Nên con muốn rời khỏi nhà để sống với bạn bè. Tuy sống với gia đình, nhưng ăn uống bịnh hoạn tự lo hoặc bạn bè giúp đỡ. Con cũng biết đó là nghiệp của con, con tối tăm quá. Kính mong được sự chỉ dạy của Thầy .

Con xin tạm ngưng bút, con kính chúc Thầy luôn luôn được khỏe mạnh để dìu dắt chúng con trong bước đường tu học. Con kính chúc bà Tám tâm thân an lạc, chúc cô B hưởng nhiều phúc lành.

Kính bái,

Con

L Nt B

Montréal ngày 30/10/99

N B,

Thầy vui nhận được thơ con đề ngày 22/9/99 được biết con đã nhận bài thơ khuyến tu của Thầy gửi tặng con, nhưng sự gây cản trong nội tâm của con vẫn thiếu nhin nhục giữa chị em tạo thành sự gây cản giữa nội bộ gia đình.

Tình nghĩa biến mất vì sự eo hẹp giữa đôi bên, người xưa có câu, đành chết không xa lìa tình thân gia đình. Không nên vì một lý do nào tạo ra sự bất hòa lẫn nhau Có Trời Có Đất có Đạo là dịp may nhứt trong lúc này Gốc gác là một mẹ một cha, cần hòa mới tiến, đã bằng lòng tu thì phải nhờ sự kích động và phản động của ngoại cảnh để hành pháp nhiều hơn để thấy rõ giá trị của pháp đang hành để tự thức và tự giải Xây dựng cho nhau qua luồng điện chơn giác của nội tâm. Con đang đứng trong vị trí thử thách, cần tu để tự cứu, không nên từ chối cơ hội tiến hóa .

Chúc con và gia đình vui khỏe giữa mái ấm của tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã ân ban.

Quý thương
Lương Sĩ Hằng

Hướng tâm cầu nguyện

Chúng tôi là các bạn đạo ở Bình Dương – VN, xin chân thành chia buồn cùng bạn đạo Lê Trung Chí và gia đình; và cầu nguyện cho Bác Lý Cẩm mất ngày 22 tháng 2 năm Canh Thìn tại ElMonte, California Hoa Kỳ được sự diu độ của khối điện Vô Vi và siêu thăng về cõi thanh nhẹ.

Nhóm bạn đạo Bình Dương - VN : HÙNG - TÂM - LỘC - LAN

Thông Báo Của Hội AHVV Hoa Kỳ

Để trả lời chung cho một vài bạn đạo hỏi về việc muốn liên lạc để xin súc ruột tại Thiền Viện Vĩ Kiên. Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ xin thông báo cùng tất cả quý bạn đạo muốn lên Thiền Viện Vĩ Kiên súc ruột xin liên lạc với một trong các bạn đạo sau đây:

- Đoàn Ngọc Toàn đ/t: (909) 752-0616
- Võ Anh Kiệt đ/t: (626) 280-4405
- Dương Diệp đ/t: (562) 402-3301
- Dương Như Tùng đ/t: (562) 864-8162

HAHVV HK

Thông Báo của Ủy Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Thanh Tịnh tháng 7 – 2000

Chúng tôi không hoàn trả tiền khi bạn đạo hủy bỏ đi Tour hay phòng ngủ trước sau đại hội hay tiền đại hội vì hiện nay chúng tôi đã đóng đặt cọc 1 phần lớn cho Hotel rồi để giữ chỗ. Mùa tháng 7 là mùa đất khách nhất tại Prague (high season).

Xin quý bạn đạo thông cảm.

UBTC

Vô Vi Vòng Quanh Thế Giới

VN, 15/04/2000.

To: M V C

Rất cảm ơn bạn đã thường xuyên gửi tuần báo đến, chúng tôi nhờ tuần báo bạn gửi mà theo dõi kịp nhiều câu hỏi của Bé Tám và nhiều bài hay lý thú khác.

Vừa qua được bạn N lên C C chung thiên đã giúp chúng tôi, những bạn đạo C C nhiều học hỏi tiến bộ. Và chúng tôi vui mừng thông qua hai bạn N và một bạn nữa biết là chỉ với 20.000đ là chúng ta có thể có băng Video Thiên Ca “ Anh Và Tôi ”. Trong khi đó các bạn đạo Củ Chi đợi dài cổ từ 12/1999, lên nhà anh T S ăn tiệc mấy lần cũng không biết VN đã có rồi.

Điều này nói lên một điểm rất quan trọng và vai trò truyền đạo của bộ phận Video VN. Nếu như ở Canada, băng thiên ca “ Anh Và Tôi ” là 20 USD = 280.000đ VND. Nhưng về đến VN nhờ công sức các bạn đạo đã vô tư không nặng về tiền bạc mà nhiều bạn đạo nghèo dễ dàng tiếp nhận được những băng Video. Có thể qua băng Video được thấy trực tiếp Đức Thầy, nghe Đức Thầy nói, và qua ca nhạc và sự tu học của các bạn đạo năm châu bốn biển tụ về quanh Đức Thầy, làm những người tu lâu cũng như những người mới tu tiếp nhận được điển lành từ nơi xa xôi hải ngoại và sự tu tu tiến mau lẹ hơn, đạt được nhiều kết quả nhất hơn là băng Cassette hay kinh sách.

Tôi vẫn nhớ nhiều băng của bà L B H, sang Video đã giúp nhiều bạn nghèo mới tu đi rất nhanh. vì qua Video họ mới thấy được sức mạnh to lớn của điển của Bé Tám cũng như của các bạn đạo Vô Vi trên thế giới và tinh thần đoàn kết ngày càng lớn của Vô Vi Quốc Tế.

Như vậy sức đóng góp của các bạn đạo vô vi về Video, cassette, kinh sách ở VN rất là quan trọng to lớn và có một hiệu quả to lớn cho nhiều bạn đạo ở VN trong tình hình người giàu muốn có - không có được, và người nghèo cũng dễ dàng có như nhà giàu ở hải ngoại.

Rất mong thường xuyên nhận thư của bạn.

Quý thương,

N T T.

(Bạn Đạo C C – VN)
